

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาในการปฏิบัติงาน โครงการ โรงงานสีขาวในสถานประกอบกิจการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการปฏิบัติงานโครงการ โรงงานสีขาวในสถานประกอบกิจการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) ศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานโครงการ โรงงานสีขาวในสถานประกอบกิจการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) เปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานโครงการ โรงงานสีขาวในสถานประกอบกิจการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามสถานภาพของสถานประกอบกิจการ 4) เปรียบเทียบปัญหาการปฏิบัติงานโครงการ โรงงานสีขาว ในสถานประกอบกิจการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามสถานภาพของสถานประกอบกิจการ กลุ่มตัวอย่าง ตัวอย่างที่ใช้ คือ สถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองให้เป็นโรงงานสีขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.2550 จำนวน 97 แห่ง เครื่องมือ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (f-test)

สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย ได้เป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบกิจการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55.67 มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 30 - 39 ปี ร้อยละ 43.30 รองลงมาคืออายุต่ำกว่า 30 ปี ลงมา ร้อยละ 38.14 และอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ร้อยละ 18.56 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 56.70 ตำแหน่งหน้าที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่รับผิดชอบโครงการ โรงงานสีขาว ร้อยละ 58.76 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโครงการ โรงงานสีขาว ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ระหว่าง 3 - 4 ปี ร้อยละ 47.40 ประเภทของสถานประกอบกิจการส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มการผลิต ร้อยละ 78.35 และขนาดของสถานประกอบกิจการส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มขนาดกลาง (มีพนักงานตั้งแต่ 101 ถึง 500 คน) ร้อยละ 47.42

ตอนที่ 2 สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานโครงการ โรงงานสีขาวในสถานประกอบกิจการ มีสภาพและปัญหาการปฏิบัติงาน ดังนี้

2.1 ผลการศึกษาสภาพการปฏิบัติงานโครงการ โรงงานสีขาวในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาตามกิจกรรมทุกกิจกรรม พบว่า มีสภาพการปฏิบัติงานตามกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง

2.2 ผลการศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานโครงการโรงงานสีขาวในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณาตามกิจกรรมทุกกิจกรรม พบว่า มีปัญหาการปฏิบัติงานตามกิจกรรมอยู่ในระดับน้อย

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการปฏิบัติการโครงการโรงงานสีขาวในสถานประกอบการ จำแนกตามสถานภาพของสถานประกอบการ พบว่า

3.1 ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานโครงการโรงงานสีขาวในสถานประกอบการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามสถานภาพของสถานประกอบการ พบว่า

3.1.1 สถานประกอบการที่มีประเภทของสถานประกอบการต่างกัน มีสภาพการปฏิบัติงานโครงการโรงงานสีขาวในสถานประกอบการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05

3.1.2 สถานประกอบการที่มีขนาดของสถานประกอบการต่างกัน มีสภาพการปฏิบัติงานโครงการโรงงานสีขาวในสถานประกอบการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05

3.2 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการปฏิบัติงานโครงการโรงงานสีขาวในสถานประกอบการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามสถานภาพของสถานประกอบการ พบว่า

3.2.1 สถานประกอบการที่มีประเภทของสถานประกอบการต่างกัน มีปัญหาการปฏิบัติงานโครงการโรงงานสีขาวในสถานประกอบการไม่แตกต่างกัน

3.2.2 สถานประกอบการที่มีขนาดของสถานประกอบการต่างกัน มีปัญหาการปฏิบัติงานโครงการโรงงานสีขาวในสถานประกอบการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05

อภิปรายผล

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาสภาพและปัญหาในการปฏิบัติงานโครงการโรงงานสีขาวในสถานประกอบการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประเด็นที่ควรแก่การอภิปรายผล ดังนี้

1. สถานประกอบการมีสภาพการปฏิบัติงานโครงการโรงงานสีขาวในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทุกรายการกิจกรรม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ลัดดา สุขกาย (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย พบว่า สภาพการบริหารงานป้องกันยาเสพติดและงานเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา ทับแก้ว (2538 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพและเปรียบเทียบการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนประถมศึกษา

สังกัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก พบว่า สภาพการดำเนินการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 1) บุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสีขาว มีภารกิจในหน้าที่ต้องทุ่มเทไปกับการประจำเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์โครงการ โรงเรียนสีขาวสภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง 2) งบประมาณที่จะนำมาสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ตามหลักเกณฑ์โครงการโรงเรียนสีขาวไม่ได้รับการจัดสรรอย่างจริงจังและไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่จะต้องนำไปลงทุนด้านปัจจัยการผลิต ด้านค่าตอบแทน ค่าทำงานล่วงเวลา เพื่อให้ผลผลิตบรรลุตามเป้าหมายและเป็นการลดต้นทุนการผลิต

2. สถานประกอบกิจการมีปัญหาในการปฏิบัติงานโครงการโรงเรียนสีขาวในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา ทับแก้ว (2538 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพและเปรียบเทียบการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก พบว่า ปัญหาการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนด้านการปฏิบัติงานและด้านการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับน้อย เช่นเดียวกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดา สุขกาย (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย พบว่า ปัญหาการบริหารงานป้องกันยาเสพติด บุคลากร (ครู) มีภาระงานอื่นของโรงเรียนมากจึงไม่สามารถปฏิบัติงานป้องกันยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่อง รองลงมา ครูปฏิบัติงานขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และขาดการสนับสนุนด้านขวัญ กำลังใจและสวัสดิการแก่ครูผู้ปฏิบัติงาน

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กระบวนการวางแผน มาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั้งหน่วยงานราชการและภาคเอกชนต่างช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ถึงโทษภัยของยาเสพติดประสบความสำเร็จได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้งทุกฝ่ายหันมาช่วยกันสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานและผู้ที่อยู่ในความเสี่ยง จึงทำให้ปัญหาในการปฏิบัติงานตามโครงการโรงเรียนสีขาวในสถานประกอบกิจการอยู่ในระดับน้อย

3. สถานประกอบกิจการที่มีประเภทของสถานประกอบกิจการในการผลิตต่างกัน จะมีสภาพการปฏิบัติงานโครงการโรงเรียนสีขาวแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา ทับแก้ว (2538 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพและเปรียบเทียบการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก พบว่า โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีปัญหาการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนแตกต่างกัน

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานประกอบกิจการกลุ่มผลิตจะเป็นองค์กรที่มีความพร้อมมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านจำนวนบุคลากร งบประมาณ และความพร้อมของอุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารหรือเจ้าของสถานประกอบกิจการจะให้ความสนใจและให้ความสำคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งต้องการให้พนักงานของตนปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายของทางราชการที่ต้องเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งแตกต่างกับสถานประกอบกิจการในกลุ่มบริการหรือกลุ่มจำหน่าย เนื่องจากมีความพร้อมด้านต่าง ๆ มากน้อยแตกต่างกันไป

4. สถานประกอบกิจการที่มีขนาดของสถานประกอบกิจการต่างกัน จะมีสภาพการปฏิบัติงานโครงการโรงงานสีขาวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา ทับแก้ว (2538 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องสภาพและเปรียบเทียบการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก พบว่า มีสภาพการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดกลาง มีสภาพการปฏิบัติงานแตกต่างมากกว่าขนาดเล็ก

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานประกอบกิจการที่มีขนาดใหญ่ มีบุคลากรมาก มีงบประมาณมาก มีสภาพความพร้อมในการปฏิบัติงานตามโครงการ โรงงานสีขาวได้มากกว่าสถานประกอบกิจการที่มีขนาดกลาง และขนาดเล็ก

5. สถานประกอบกิจการที่มีประเภทของสถานประกอบกิจการต่างกัน จะมีปัญหาการปฏิบัติงานโครงการ โรงงานสีขาวไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณิชพร ปุญญาภินันท์ (2549 : 137) ได้ศึกษาการติดตามผลการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองให้เป็นโรงงานสีขาว พบว่า เมื่อจำแนกตามประเภทของธุรกิจ พบว่า มีความแตกต่างกัน

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ปัญหาการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของสถานประกอบกิจการทุกประเภท ต่างให้ความสนใจและเอาใจใส่กับปัญหาที่จะเกิดขึ้นไม่แตกต่างกัน โดยคำนึงถึงปัญหาที่จะตามมาว่า จะเกิดความเสียหายแก่องค์กรของตนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะส่งผลในด้านการผลิต ทำให้ผลผลิตลดลง เนื่องจากประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ใช้แรงงานลดลง เกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์เกิดการสูญเสีย เสียหาย ต้องเสียค่าซดเซช ค่าตอบแทน ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำขวัญ ค่าประกันการขาดรายได้ และปัญหาการโจรกรรมทรัพย์สินในสถานประกอบกิจการ

6. สถานประกอบกิจการที่มีขนาดของสถานประกอบกิจการต่างกัน จะมีปัญหาการปฏิบัติงาน โครงการ โรงเรียนสีขาวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ณัฐพร ปุญญาภินันท์ (2549 : 137) ได้ศึกษาการติดตามผลการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองให้เป็น โรงเรียนสีขาว พบว่า เมื่อจำแนกตามขนาดของธุรกิจ พบว่า มีความแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา ทับแก้ว (2538 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพและเปรียบเทียบปัญหาการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก พบว่า โรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ และขนาดกลาง มีปัญหาการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนด้านการปฏิบัติงานและด้านการติดตามและประเมินผลแตกต่างมากกว่าขนาดเล็ก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานประกอบกิจการที่มีขนาดเล็ก นอกจากจะมีจำนวนพนักงานน้อยกว่า มีความสามารถในการดูแลหรือประสานงานกันได้อย่างทั่วถึง เจ้าของกิจการกับพนักงานมีความคุ้นเคยใกล้ชิดสนิทสนมมากกว่าสถานประกอบกิจการขนาดกลาง และขนาดใหญ่ สามารถพูดคุยกันได้ทุก ๆ เรื่อง ทำให้มีปัญหาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับยาเสพติดตาม โครงการ โรงเรียนสีขาวได้น้อยกว่า ส่งผลให้การเปรียบเทียบปัญหาการปฏิบัติงาน โครงการ โรงเรียนสีขาวกับขนาดของสถานประกอบกิจการแตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้และการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้

1.1 โรงงานและสถานประกอบกิจการควรดำเนินการด้านกิจกรรมรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติด และควรดำเนินการด้านการให้ความรู้แก่พนักงานของตน

1.2 โรงงานและสถานประกอบกิจการควรพัฒนาปัญหาด้านการเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมของพนักงานและเพิ่มกระบวนการตรวจสอบให้มากขึ้น

1.3 ในการศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงาน โครงการ โรงเรียนสีขาวในสถานประกอบกิจการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ทำการวิจัยเห็นว่า ยังมีผู้ทำการศึกษาเปรียบเทียบให้เป็นตัวอย่างน้อยมาก ส่วนใหญ่จะมีการศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเท่านั้น

1.4 สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนสีขาว ยังให้ความสนใจและสนับสนุนกิจกรรมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง จะเห็นได้จากยังมีสถานประกอบกิจการอีกจำนวนมากที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนสีขาว

1.5 สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานประกอบการยังคงสร้างปัญหาให้แก่องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง สถานประกอบการจึงควรเน้นด้านกิจกรรมรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติด โดยเห็นว่า ควรมีการกำหนดแนวทางในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ โดยเฉพาะให้แก่เจ้าของสถานประกอบการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติด เช่น ดำเนินกิจกรรมการประกวดเรียงความเกี่ยวกับยาเสพติด การเล่นดนตรี การแสดงบนเวที การประกวดร้องเพลง การทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน การเข้าร่วมชมรม To Be Number One และการตอบปัญหาต่อต้านยาเสพติด

2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรทำการศึกษาทัศนคติของพนักงานในโรงงานที่มีต่อสภาพและปัญหาการปฏิบัติงาน โครงการ โรงงานสีขาวในสถานประกอบการ

2.2 ควรทำการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ โครงการ โรงงานสีขาวในสถานประกอบการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.3 ควรทำการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพและปัญหาการปฏิบัติงาน โครงการ โรงงานสีขาวในสถานประกอบการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา